



ที่ ศธ ๖๘๐๓.๑๓/ว ๐๕๑

คณะกรรมการธุรกิจและการจัดการ

เลขที่ 668

วันที่ 9 8.9.18

เวลา 15.30

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

๒๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หลักสูตร “การปฏิบัติงานการเงิน บัญชีของกองทุน เมื่อ พรบ.บริหารทุนหมุนเวียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ”
รุ่นที่ ๑- รุ่นที่ ๓

เรียน อธิการบดี/คณบดีมหาวิทยาลัยทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรมพร้อมใบสมัคร แบบฟอร์มหลักฐานการโอนเงินจำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “การปฏิบัติงานการเงิน บัญชีของกองทุน เมื่อ พรบ.บริหารทุนหมุนเวียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ” รุ่นที่ ๑- รุ่นที่ ๓ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีความเข้าใจแนวคิดหลักการและนโยบายการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐฝั่งบัญชี และรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับ พรบ.บริหารทุนหมุนเวียนและกฎหมายลำดับรองการปฏิบัติงานในระบบ GFMS ระบบเบิกจ่าย ระบบรับและนำเงินส่งคลัง ระบบบัญชีแยกประเภทการบันทึกบัญชีของกองทุนฯ การตรวจสอบข้อมูลบัญชีซึ่งการบัญชีของส่วนราชการมีความสำคัญในการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สามารถนำรายงานการเงินของส่วนราชการเผยแพร่สู่สาธารณะโดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส่งผลให้การจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามมาตรฐานคู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการโครงการฯ ได้กำหนดจัดฝึกอบรมโดยเก็บค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) ดังนี้

- รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
- รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
- รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่างๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง สำหรับค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการเดินทางให้เบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่ **คุณแอน : โทรศัพท์มือถือ / IDLine:๐๙๐๘๘๖๗๓๗๒ E-mail:training.su2016@gmail.com และส่งหลักฐานการโอนเงินที่ **คุณรัชชดา:โทรสาร ๐-๒๕๓๓-๔๙๓๘ โทรศัพท์ ๐-๒๕๔๔-๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘หรือ ๐๘-๕๒๒๒-๔๒๑๘** ด่วนวิไลสรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Website : www.thailocalsu.com**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมการฝึกอบรมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่อไป จักขอบคุณยิ่ง

เรียน คณบดี

มอบ..... พ.ส. วิไลวรรณประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

Line คณะ แฟ้ม Website อื่นๆ

แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

(อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี)

E-mail ubru.ac.th อื่นๆ

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

เพื่อโปรดทราบ

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

เพื่อโปรดพิจารณา

วิไลวรรณ

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ตลิ่งชัน)

โทรศัพท์ ๐-๒๕๔๔-๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘ โทรสาร ๐-๒๕๓๓-๔๙๓๘

ความเห็นคณบดี

เห็นชอบ

เห็นควร *วิชากร เว็บบอร์ด*

ส.ต.บิ



โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หลักสูตร “การปฏิบัติงานการเงิน บัญชีของกองทุน เมื่อ พรบ.บริหารทุนหมุนเวียน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ” รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๓

โดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

๑. หลักการและเหตุผล

การจัดการด้านการเงินและการบริหารงบประมาณส่วนราชการ จำเป็นต้องมีการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชี ภาครัฐ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังภาครัฐมี ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารด้านการเงินการคลังของบุคลากรภาครัฐ มีความ จำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มีวินัย คุ่มค่า จึงจำเป็นต้องส่งเสริมพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารด้านการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐให้มีความ เข้าใจกฎระเบียบของทางราชการและหน่วยงาน และสามารถให้คำปรึกษาแก่บุคลากรในองค์กรให้ทราบถึงสิทธิที่ควรมิควรได้ และ เบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ ปัจจุบันภาครัฐกำลังมีการแก้ไข พรบ. เงินทุนหมุนเวียนของหน่วยงานราชการ ซึ่งกำลังจะมี ผลบังคับใช้ ดังนั้นควรส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐให้สามารถเข้าใจแนวคิดหลักการและนโยบายการบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ผังบัญชี และรายงานการเงิน ของหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับ พรบ.บริหารทุนหมุนเวียนและกฎหมายลำดับรองการปฏิบัติงานใน ระบบ GFMS ระบบเบิกจ่าย ระบบรับและนำเงินส่งคลัง ระบบบัญชีแยกประเภท การบันทึกบัญชีของกองทุนฯ การตรวจสอบ ข้อมูลบัญชี ซึ่งการบัญชีของส่วนราชการมีความสำคัญในการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายให้เป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สามารถนำรายงานการเงินของส่วนราชการเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส่งผล ให้การจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามมาตรฐานคู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ ซึ่งการปฏิบัติงานด้าน การเงิน การบัญชี การคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามกฎระเบียบ ประกาศที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานราชการที่บุคลากรนั้นๆสังกัดอยู่ ดังนั้นการเสริมสร้างสมรรถนะ ด้านการบริหารการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ จึงมีความจำเป็นแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น

จากเหตุผลดังกล่าวสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารการเงิน การคลังของหน่วยงานภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานการเงิน การบัญชี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มพูนความรู้ รวมทั้งเสริมทักษะในการ ปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรไปปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมถึงภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจ พรบ.บริหารทุนหมุนเวียนและกฎหมายลำดับรองต่างๆ เกี่ยวกับการ บริหารงานด้านการเงินการคลังได้อย่างถูกต้อง

๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจการปฏิบัติงานในระบบ GFMS ระบบเบิกจ่าย ระบบรับและ นำเงินส่งคลัง โดยสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง

๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจระบบบัญชีแยกประเภท การบันทึกบัญชีของกองทุนฯ ได้อย่างถูกต้อง

๒.๔ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทราบหลักการตรวจสอบข้อมูลบัญชี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ในการปฏิบัติงาน และเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

๓. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๗๐ คน

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีภาครัฐ ผู้บริหารหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น และบุคคลที่สนใจทั่วไป